

## TASCO เผย Q1/64 พลิกมีกำไร 422 ลบ. รับราคา-ยอดขายยางมะตอย สูงขึ้น



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย - 12 พ.ค. 64 17:51 น.

TASCO เผย Q1/64 พลิกมีกำไร 422 ลบ. รัยยอดขายยางมะตอย 3 แสนตัน - ภาครัฐเบิกจ่ายงบ ด้านตลาดตปท.รับยอดขายหด หลังมาเลเซียปิดโรงกลั่นซ่อมบำรุง

นายชัยวัฒน์ ศรีวารณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO เปิดเผยว่า ไตรมาส 1/64 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 422.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.87% จากไตรมาส 1/63 ที่ขาดทุน 783.72 ล้านบาท

สาเหตุที่ผลประกอบการไตรมาส 1/64 ปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจาก บริษัทมียอดขายยางมะตอยรวมอยู่ที่ 3 แสนตัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศจำนวน 1.5 แสนตัน และตลาดต่างประเทศจำนวน 1.5 แสนตัน ส่งผลให้ไตรมาส 1/2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 5,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา 7%

โดยไตรมาส 1/64 ยังเป็นไตรมาสที่ดีของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 64 กอปรกับราคายางมะตอยในระดับที่สูง ส่งผลยอดขายในประเทศในช่วงไตรมาสที่ 1 เติบโตแข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทได้ทำการเข้าซื้อกิจการตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1/64 ที่ผ่านมา โดยการเข้าซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการเติบโตในตลาดผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดพิเศษอย่างยั่งยืน

ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ทำการปิดโรงกลั่นเพื่อตรวจสอบซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียเกือบทั้งไตรมาสที่ 1/64 เป็นไปตามวาระที่กฎหมายประเทศมาเลเซียกำหนดไว้ ส่งผลให้ยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศรวมปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ราคายางมะตอยยังอยู่ในระดับที่สูง ส่งผลให้ตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนามและกัมพูชายังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี ท่ามกลางสภาวะที่อุปทานน้ำมันดิบเป็นไปอย่างจำกัด บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในการเลือกขายยางมะตอยในตลาดค่าปลิกที่ดี

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/64 บริษัทฯขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 20 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 63 อันเนื่องมาจากการที่สกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัยสำหรับความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก จากเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบที่โรงกลั่นประเทศมาเลเซีย โดยการเจรจามีความคืบหน้าตามลำดับ

เรียบเรียง ชุตินา อภิษฐ์สุขสกุล  
อีเมล: reporter@efinancethai.com  
อนุทิน อนุรักษ์ ลิประเสริฐสุนทร

RECOMMENDED NEWS

**ข่าวหุ้นยอดนิยม**

12 พฤษภาคม 2564

Refresh